

Bài Học 9

* 24 Tháng 8 – 30 Tháng 8

Sự Cải Cách: Những Kết Quả Của Sự Phục Hưng



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: 2 Sử ký 20:17-20; 1 Cô-rinh-tô 6:19, 20; Khải huyền 2:1-6; Rô-ma 1:16, 17; Khải huyền 14:6, 7, 12.

Câu Gốc: “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em” (Hê-bơ-rơ 2:11).

Sự phục hưng xảy ra ngày qua ngày trong đời sống một người. Hằng ngày, Chúa mời chúng ta vào trong sự vui mừng trước sự hiện diện của Ngài. Thí dụ, Y-sơ-ra-ên được nuôi bằng bánh ma-na từ trời xuống. Cũng vậy, Đức Chúa Giê-su ban thức ăn thiêng liêng cho chúng ta mỗi ngày. Vì thế, mỗi ngày linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng và tâm trí chúng ta được tươi mới khi chúng ta cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời và suy nghĩ sâu xa Lời Ngài. Sự phục hưng thiêng liêng và thật như vậy dẫn đến sự thay đổi trong tư tưởng, thói quen và cách sống của chúng ta. Đây là điều chúng ta gọi là “cải cách.”

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chẳng. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ. Nguyên xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2 Phi-e-rơ 3:17, 18). Phi-e-rơ nói ở đây, “tấn tới trong ân điển.” Và, chữ *cải cách* nghĩa là “tấn tới trong ân điển.” Đó là vì sự cải cách để Đức Thánh Linh kết hợp và làm việc trong mỗi phần của đời sống chúng ta với ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong những phần chúng ta không vâng lời Chúa, sự phục hưng giúp đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Sự cải cách dẫn chúng ta làm những sự lựa chọn đúng, và giúp chúng ta từ bỏ những gì phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời.

Lời Kêu Gọi Cải Cách Của Các Tiên Tri

Đức Chúa Trời thường sai các tiên tri Ngài đến hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào sự phục hưng. Và sự cải cách thường theo sau những thời kỳ phục hưng. Xin lưu ý ngay cả khi dân sự Đức Chúa Trời bỏ Ngài, họ vẫn là tuyển dân của Ngài. Nhiều lần Đức Chúa Trời sai sứ giả Ngài để hướng dẫn họ trở lại. Những thí dụ về sự phục hưng và cải cách trong Cựu Ước thường theo cùng một kiểu mẫu.

Sự phục hưng và cải cách xảy ra trong Cựu Ước khi dân sự quyết định làm theo ý Đức Chúa Trời. Khi Y-sơ-ra-ên làm theo ý riêng họ, “ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan xét 21:25) thì Đức Chúa Trời rút ơn phước của Ngài lại. Và cả nước bị rắc rối và thất trận.

Trong một thí dụ, dân sự Đức Chúa Trời đối diện với một trong những sự thách thức lớn nhất. Đó là cuộc chiến đấu với dân A-mô-rít và Mô-áp. Vua Giô-sa-phát cho thấy tài lãnh đạo thiêng liêng thật giỏi. Trong thời gian khủng hoảng, vua cố gắng hướng lòng của cả Y-sơ-ra-ên vào quyền lực của Đức Chúa Trời (2 Sử ký 20:12).

Vua khuyên dân sự làm gì? Kiểu mẫu thiêng liêng nào về sự phục hưng và cải cách chúng ta thấy ở đây?

Hãy đọc 2 Sử ký 20:1-20. Sau đó, hãy viết xuống những điều vua Giô-sa-phát truyền dân sự làm?

“Đức Chúa Trời là sức mạnh của dân Giu-đa trong thời gian khủng khiếp này. Và Ngài là sức mạnh của dân sự Ngài ngày nay. Chúng ta không được tin cậy vào những nhà lãnh đạo loài người, hoặc coi họ trọng hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ rằng con người yếu đuối và hay lầm lỗi. Chúng ta cũng cần nhớ rằng Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, là cái tháp bảo vệ. Trong mọi trường hợp khẩn cấp, chúng ta cảm thấy cuộc chiến là của Ngài. Khí giới của Ngài không giới hạn. Và Ngài có khả năng để đổi những sự không thể được thành chiến thắng.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Conflict and Courage*, tr. 217.

Kinh nghiệm của vua Giô-sa-phát cho thấy sự phục hưng và cải cách quan trọng thế nào. Vua truyền cho dân Y-sơ-ra-ên kiêng ăn, cầu nguyện, tin cậy, và vâng lời Đức Chúa Trời.

Bạn học để dùng những nguyên tắc thiêng liêng bày tỏ ở đây thế nào trong thời gian bị căng thẳng và thách thức? Có cách duy nhất nào để thật sự dùng đức tin của mình?

Lời Kêu Gọi Cải Cách Của Phao-lô Ở Cô-rinh-tô

Phao-lô viết thư cho người Cô-rinh-tô. Ông quan tâm rất nhiều đến tình trạng thiêng liêng của họ. Nhiều thuộc viên không còn trung tín với Chúa nữa. Sự bại hoại về luân lý rất trầm trọng đến nỗi Phao-lô nói những điều như vậy cũng không thấy ở những người ngoại (1 Cô-rinh-tô 5:1). Có nhiều nan đề Phao-lô phải nói đến. Nếu đọc bức thư, chúng ta sẽ hiểu tại sao hội thánh Cô-rinh-tô cần sự phục hưng và cải cách.

Hãy đọc 1 Cô-rinh-tô 6:19, 20; 9:24-27; 13:13; và 15:1, 2, 27, 28. Phao-lô có lời khuyên nào cho người Cô-rinh-tô về đời sống thiêng liêng của họ? Có tư tưởng chính nào trong những câu sau đây?

Sứ đồ Phao-lô khuyến khích tín đồ Cô-rinh-tô giữ vững đức tin. Họ phải coi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một mục tiêu quan trọng trong đời sống mình. Phao-lô nhắc nhở người Cô-rinh-tô về lòng yêu thương của ông. Ông cũng nói với họ quyền lực của Đức Chúa Trời thì mạnh hơn bất cứ sự cám dỗ nào họ phải đối diện (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Hãy đọc 2 Cô-rinh-tô 7:8-12. Hội thánh Cô-rinh-tô làm theo lời khuyên của Phao-lô thế nào?

Phao-lô vui mừng về câu trả lời của người Cô-rinh-tô. Nhưng ông vẫn còn quan tâm. Ông viết, “Tôi vui mừng vì có thể tin cậy anh em trong mọi sự” (2 Cô-rinh-tô 7:16). Thật là một sự thay đổi tuyệt vời! Trong bức thư thứ nhất gửi người Cô-rinh-tô, Phao-lô quở trách họ về tính xác thật. Trong bức thư thứ hai, ông nói hoàn toàn tin cậy họ trong kinh nghiệm mới với Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh đem tinh thần đổi mới đến cho người Cô-rinh-tô. Sự đổi mới này đưa đến sự cải cách. Sự cải cách dẫn đến sự thay đổi về thói quen, đời sống, và các mối tương giao. Người Cô-rinh-tô vẫn còn đối diện với những sự thách thức thiêng liêng. Họ có các nan đề, nhưng họ đã tiến bộ trong đức tin. Sự phục hưng và cải cách không phải là “thuốc” để giải quyết tất cả các nan đề thiêng liêng, nhưng đó là một phần của cuộc hành trình đức tin.

Lời Kêu Gọi Trong Khải Huyền Về Cải Cách Ở Ê-phê-sô

Bảy hội thánh miêu tả trong Khải huyền 2 và 3 là những thí dụ của hội thánh Cơ Đốc trong nhiều thế kỷ. Đây là ý kiến của nhiều học viên Kinh Thánh qua các thế kỷ. Các nhà lãnh đạo và tư tưởng gia Cơ Đốc Phục lâm đã chấp nhận tư tưởng này.

Thiên sứ truyền cho Giăng, “Hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến” (Khải huyền 1:19). Sự hiện thấy về bảy hội thánh liên quan đến quá khứ, hiện tại, và tương lai. Sự hiện thấy nói lên thí dụ về những chiến thắng, thất bại và khuyết điểm của hội thánh Đức Chúa Trời. Bảy hội thánh này cho thấy thí dụ về đức tin Cơ Đốc trải qua các thế kỷ. Nhưng có những bài học quan trọng trong mỗi hội thánh này cho dân sự Đức Chúa Trời ngày nay.

Thí dụ, Ê-phê-sô nêu lên một thí dụ tuyệt vời về sự kêu gọi của thiên đàng để phục hưng và cải cách.

Hãy đọc Khải huyền 2:1-6. Có những điều gì tốt về hội thánh Ê-phê-sô? Nhưng họ cũng có nan đề gì?

Ê-phê-sô là một thí dụ của hội thánh thời Tân Ước từ 31 S.C. tới 100 S.C. Các Cơ Đốc nhân thời đó rất sốt sắng về đức tin mình. Họ làm việc thật siêng năng để phúc âm phát triển. Các môn đồ cẩn thận giữ gìn giáo lý của hội thánh thuần túy. Họ không có sự kiên nhẫn cho những sự dạy dỗ giả dối. Và họ quyết liệt bảo vệ lẽ thật.

Nhưng, thời gian trôi qua, các thuộc viên bắt đầu mất “tình yêu ban đầu.” Họ đặt bổn phận cao hơn tình yêu đối với Đức Chúa Giê-su. Làm công việc Chúa trở nên quan trọng hơn mối tương giao đối với Ngài. Từ từ kinh nghiệm của họ với Đức Chúa Giê-su bắt đầu xuống dốc. Họ làm việc siêng năng để bảo vệ đức tin. Nhưng có điều gì quan trọng bị thiếu trong kinh nghiệm thiêng liêng của họ. Không còn tình yêu cho Đức Chúa Giê-su và cho nhau nữa.

Bạn cảm thấy thế nào khi mới biết Đức Chúa Giê-su? Làm cách nào bạn vẫn giữ được “tình yêu ban đầu” ấy? Tại sao rất quan trọng để bạn giữ được như vậy? Có những điều nguy hiểm nào có thể dẫn bạn đi xa tình yêu đó?

Lời Kêu Gọi Cải Cách Của Luther

Khi nghĩ đến chữ *cải cách*, trí óc chúng ta tự nhiên nghĩ về Phong trào Cải chánh và Martin Luther. Cho tới lúc đó, Cơ Đốc giáo Đông phương nghiêm ngặt đi theo truyền thống. Vì thế, những điều dạy dỗ của hội thánh trở nên quan trọng hơn những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-su. Truyền thống trở nên quan trọng hơn Kinh Thánh. Nhiều Cơ Đốc nhân bị sự sợ hãi điều khiển. Họ không tin hay tin rất ít vào sự cứu rỗi. Bối rối, họ phải vật lộn để tin rằng Đức Chúa Trời thật sự muốn cứu họ.

Vào thời điểm quan trọng này của lịch sử tôn giáo, Đức Chúa Trời đã dấy lên Martin Luther và nhiều người khác để dẫn dân sự Ngài đến sự cải cách. Chính Luther cũng phải vật lộn với mặc cảm của tội lỗi mình trong nhiều năm cho tới khi ông hoàn toàn hiểu ý nghĩa thật của phúc âm.

Hãy đọc Rô-ma 1:16, 17; 3:21-25; 5:6-11; 8:1-4. Tại sao những câu này có ảnh hưởng mạnh mẽ trong đời sống của Luther? Tại sao chúng rất quan trọng trong việc hướng dẫn chúng ta đến sự phục hưng đức tin và cải cách?

“Tội nhân được tha thứ và được xưng công bình chỉ bởi Đức Chúa Trời mà thôi khi Ngài tha thứ tội lỗi họ và không phạt họ như họ đáng bị phạt. Đức Chúa Trời cũng đối xử với họ như họ vô tội và không tì vết. Ngài chấp nhận và đối xử như họ là công bình. Họ được xưng công bình chỉ nhờ sự công bình của Đấng Christ. Đức Chúa Cha chấp nhận Đức Chúa Con. Và qua sự hy sinh rửa sạch của Con Ngài, Đức Chúa Cha chấp nhận kẻ có tội.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Selected Messages*, quyển 3, tr. 194.

Hiểu được ân điển khiến đời sống thay đổi. Đó là Cơ Đốc giáo. Ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta không đáng được, là nền tảng của đức tin chúng ta. Qua sự sống, sự chết, sự sống lại, và chức vụ Thầy tế lễ của Đức Chúa Giê-su, món quà sự sống đời đời là của chúng ta. Nhận lãnh món quà này bởi đức tin, chúng ta có sự bảo đảm về sự cứu rỗi.

Sự phục hưng liên quan đến việc biết giá trị của ân điển mỗi ngày. Không gì nâng cao đời sống thiêng liêng hơn là niềm vui mỗi ngày biết rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và nhân từ. Sự cải cách là khi chúng ta sống ân điển đó trong tất cả những gì chúng ta làm.

Sự cứu rỗi là những gì Đấng Christ đã làm cho bạn. Hãy suy nghĩ sâu xa về niềm hy vọng lớn lao này. Tại sao lẽ thật đó phải là điểm khởi đầu của bất cứ sự phục hưng và cải cách nào trong đời sống bạn?

Lời Kêu Gọi Của Thiên Đàng Về Sự Cải Cách Trong Ngày Cuối Cùng

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm là một phong trào cải chánh. Đức Chúa Trời đã dấy hội thánh này để phục hồi những lẽ thật của Kinh Thánh đã bị lãng quên hay lạc mất trong nhiều thế kỷ. Đức Thánh Linh đã làm việc mạnh mẽ qua các nhà Cải chánh. Nhưng có những lẽ thật quan trọng họ không hiểu hoàn toàn. Đức Chúa Trời vẫn còn thêm lẽ thật để ban cho dân sự Ngài.

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hiểu lẽ thật chỉ để làm đầy trí óc chúng ta với kiến thức tôn giáo. Những lẽ thật Kinh Thánh là các cửa sổ để đi vào lòng tin Đức Chúa Trời. Các lẽ thật bày tỏ bản tính của Ngài. Chúng ta càng hiểu rõ ràng những lẽ thật của Lời Ngài, thì chúng ta càng hiểu tình yêu của Ngài sâu đậm thế nào. Những lẽ thật giả dối làm méo mó bản tính của Đức Chúa Trời. Lẽ thật lộ trần những lời nói dối của Sa-tan và bày tỏ Sa-tan thật sự là ai. (Thí dụ, sự đau khổ đời đời trong hỏa ngục là một thí dụ về các lời nói dối của Sa-tan).

Từ lúc khởi đầu cuộc thiến ác đấu tranh trên thiên đàng, Sa-tan đã cố gắng bóp méo bản tính của Đức Chúa Trời. Nó nói dối về chương trình của Ngài cho dân sự Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-su bày tỏ Đức Chúa Cha qua: (1) đời sống của Ngài, (2) Lẽ thật Ngài giảng dạy, và (3) sự chết của Ngài.

Hãy đọc sứ điệp cho ngày cuối cùng của Đức Chúa Trời về sự phục hưng và cải cách trong Khải huyền 14:6, 7, 12. Xin đọc cẩn thận những điều nói ở đó. Các câu này dạy chúng ta gì về bản tính của Đức Chúa Trời?

Sứ điệp cho ngày cuối cùng của Đức Chúa Trời về “tin lành đời đời” kêu gọi người ta vâng theo ý muốn của Chúa khi giờ phán xét gần tới. Sự phán xét trong Khải huyền bày tỏ cho cả vũ trụ thấy sự công bằng và thương xót của Đức Chúa Trời. Trong lúc có sự tin tưởng vào thuyết tiến hóa, thì sứ điệp của Đức Chúa Giê-su về cải cách cũng kêu gọi dân sự Ngài trở lại thờ phượng Đấng Tạo Hóa vào ngày Sa-bát thật của Kinh Thánh. Ngày Sa-bát là cái thuẫn để bảo vệ chống lại những sai lầm của thuyết tiến hóa Darwin và chống lại hình ảnh sai lầm về Đức Chúa Trời mà thuyết này đã nêu lên.

“Tin lành đời đời” là nền tảng của các sứ điệp này nghĩa là gì? Mỗi ngày bạn tin thế nào vào lời hứa sứ điệp phúc âm này là cho bạn, dù bạn đã làm những lầm lỗi nào? Tại sao mỗi ngày bạn tiếp nhận sứ điệp phúc âm này cho mình là điều rất quan trọng?

Thứ Sáu * 30 Tháng 8

Nghiên Cứu Bổ Túc:

“Sự phục hưng và cải cách phải xảy ra dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Sự phục hưng và cải cách là hai điều khác nhau. Sự phục hưng bày tỏ sự đổi mới trong đời sống thiêng liêng, làm mới lại quyền lực của tâm trí. Sự phục hưng cũng là sự sống lại từ sự chết thiêng liêng. Sự cải cách cho thấy một sự tổ chức lại. Đó là sự thay đổi về tư tưởng và lý thuyết, thói quen và thực hành. Sự cải cách sẽ không đem lại trái tốt của sự công bình nếu không liên kết với sự phục hưng của Đức Thánh Linh. Sự phục hưng và cải cách phải làm công việc của mình. Khi làm công việc này, cả hai phải kết hợp với nhau.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Advent Review and Sabbath Herald*, 25 Tháng 2, 1902.

“Dù công việc của họ là gì, chỉ có những người thế gian hành động theo chính sách hơn là theo nguyên tắc tôn giáo. Chúng ta nên lựa chọn điều đúng vì đó là đúng, và để kết quả tùy nơi Chúa. Thế gian nợ những lời cảm ơn với những người theo nguyên tắc, đức tin và can đảm cho sự cải cách vĩ đại đã xảy ra. Nhờ những người đó mà công việc cải chánh cho thời kỳ này đã được tiến tới.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 460.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Trong lời kêu gọi phục hưng và cải cách, điều gì cần đến trước, sự phục hưng hay sự cải cách?
- 2 Tại sao sự phục hưng và cải cách là điều phát xuất từ trong lòng hơn bất cứ điều gì khác? Tại sao chúng phải bắt đầu với mỗi người? Mỗi người chúng ta cần làm một sự lựa chọn để đổi mới cuộc hành trình của chúng ta với Chúa, để đem chúng ta lại gần với Ngài hơn, và cố gắng cách nghiêm túc hơn bao giờ hết để làm theo ý Ngài. Có sự nguy hiểm nào khi chờ người bên cạnh bạn trong hội thánh làm điều này? Có sự nguy hiểm nào khi chờ đợi mục sư bắt đầu làm điều đó? Tại sao không phải bạn, chính bạn, ngay bây giờ, làm sự lựa chọn đầu phục Chúa hoàn toàn để Ngài sẽ làm việc trong bạn?
- 3 Không gì có thể giết chết lời kêu gọi phục hưng và cải cách hơn là chỉ trích những người đang sống theo những nguyên tắc mà chúng ta nghĩ họ nên làm. Chúng ta có thể học thế nào để tránh cái bẫy nguy hiểm đó trong khi bênh vực cho lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi theo?